

บทที่ 6

สรุปและเสนอแนะ

ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นั้น กฎหมายจัดเก็บจากบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้เข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บุคคลธรรมดาอาจเป็นบุคคลเดี่ยว หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ยักรวมถึงบุคคลที่ถึงแก่ความตายก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแสดงรายการเงินได้จากกองมรดกของผู้ตายที่ยังไม่ได้แบ่ง และจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีอย่างบุคคลธรรมดา โดยที่เงินได้นั้นอาจจะเกิดขึ้นในเมืองไทย คือเกิดจากหน้าที่งานที่ทำ กิจกรรมที่ทำหรือกิจกรรมของนายจ้างและทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย หรือเงินได้จะเกิดขึ้นนอกประเทศไทยจากหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ กิจกรรมที่ทำในต่างประเทศ หรือทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ แต่เงินได้ที่เกิดนอกประเทศนี้จะเข้าหลักเกณฑ์ต่อเมื่อเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยรวมเวลาดัง 180 วัน ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว และได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทย

กฎหมายได้แบ่งแยกประเภทเงินได้ที่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีออกเป็นประเภทต่างๆรวม 8 ประเภท เพื่อสะดวกในการคำนวณหาเงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษีและเพื่อให้เงินได้ที่ต้องเสียภาษีแสดงถึงความสามารถที่แท้จริงในการเสียภาษีของผู้มีเงินได้ หรือเพื่อเป็นการส่งเสริมรายจ่ายบางประเภทที่สังคมยอมรับกฎหมายภาษีอากรของทุกประเทศจึงยอมให้หักรายจ่าย และค่าลดหย่อน โดยมีหลักการว่ารายจ่ายที่จะนำมาหักจากเงินได้เพื่อหาเงินได้สุทธิกฎหมายยอมให้หักเป็นการเหมา หรือหักตามความเป็นจริงและสมควรคือต้องเป็นรายจ่ายตามปกติและจำเป็นในการหารายได้ และหรือได้จ่ายไปในระหว่างปีภาษีเพื่อการประกอบธุรกิจหรือวิชาชีพ หรือเป็นรายจ่ายในการจัดเก็บหนี้ การบริหารบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นทุน จะนำมาหักเป็นรายจ่ายไม่ได้ จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้กำหนดรายจ่ายที่จะนำมาหักจากเงินได้เพื่อหาเงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษีเป็น 2 วิธีคือ หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาวิธีหนึ่ง หรือจะเลือกหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร แต่ถ้าได้เลือกขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรโดยได้นำหลักฐานมาพิสูจน์แล้ว หากปรากฏว่ามีรายจ่ายที่จะหัก

ได้น้อยกว่าอัตราค่าใช้จ่ายที่กฎหมายยอมให้หักเป็นการเหมาแล้ว จะขอกลับไปหักค่าใช้จ่ายเป็น
การเหมาอีกไม่ได้

ผู้มีเงินได้จะต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงิน
ได้ที่ได้รับในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วปีละครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ในทางปฏิบัติเพื่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระแก่ผู้เสียภาษีและลดความยุ่งยากในการจัดเก็บก็ได้มีการจัดเก็บภาษีทุกครั้งที่มีเงิน
ได้ โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงิน หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งภายในเวลาที่กำหนด เว้น
แต่เงินได้บางประเภทอาจกำหนดไว้เฉพาะผู้จ่ายเงินที่เป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล
เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

รัฐบาลจำเป็นต้องจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะเป็นภาษีที่ให้ความยุติธรรม
แก่ผู้เสียภาษี และยังมีภาษีอื่นที่จะใช้จัดเก็บให้มีผลดีเท่า แต่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขความไม่
เป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษี และควรปรับปรุงวิธีจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบัน

กฎหมายและวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังยุ่งยากสลับซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการคำนวณรายได้หรือรายจ่าย และเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขซึ่งจะต้องกรอกในแบบแสดง
รายการให้ถูกต้องตามความจริง เนื่องจากความยุ่งยากนี้เองเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดของผู้
เสียภาษี และการที่กฎหมายเปิดช่องให้มีบัญชียกเว้นเงินได้ที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้
สุทธิที่ต้องเสียภาษีก็กว้างขวางมากเกินไป และการหักค่าใช้จ่ายก็มีทางเลือกแล้วแต่ผู้เสียภาษี ทำ
ให้เกิดช่องว่างในการที่หลบหรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบภาษี
โดยกำหนดไว้ในกรณีที่ผู้มีเงินได้มิได้ยื่นรายการหรือยื่นรายการแสดงเงินได้ต่ำกว่าจำนวนที่ควร
ต้องยื่นให้เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติคือ ซิมคี่ มีอำนาจที่จะกำหนดจำนวนเงินได้สุทธิขึ้นทั้งนี้โดย
ถือเงินหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ หรือเข้ามาอยู่ในครอบครองของผู้มีเงินได้ หรือรายจ่าย
ของผู้มีเงินได้ หรือฐานะความเป็นอยู่ หรือพฤติการณ์ของผู้มีเงินได้ หรือสถิติเงินได้ของผู้มีเงิน
ได้เอง หรือของผู้อื่นที่กระทำการทำนองเดียวกันกับผู้มีเงินได้เป็นหลักในการพิจารณาแล้วทำการ
ประเมินแจ้งจำนวนที่ต้องชำระไปยังผู้ต้องเสียภาษี

จากข้อความข้างต้นนี้ดูเหมือนจะง่ายในการที่จะกำหนดเงินได้สุทธิขึ้นแต่การกำหนดเงินได้และการตรวจสอบมีปัญหามากพอสมควรที่จะเป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เก็บภาษีได้ตามเป้าหมายเงินเช่น.

1. ขาดหลักฐานทางการบัญชีและหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้ในการนำมาประกอบประกอบการพิจารณา
2. ขาดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
3. ขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะรูวากิจการแต่ละประเภทจะต้องมีการลงทุนเท่าใดจึงจะได้อะไรในอัตราเท่านั้น ๆ เปอร์เซนต์
4. ความไม่สอดคล้องของหลักการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไปกับหลักของกฎหมายภาษีอากร
5. สภาพของสังคมไทยทำให้การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบทำงานได้ไม่เต็มที่
6. หลักการกฎหมายภาษีอากรยากแก่การเข้าใจของบุคคลทั่วไป
7. ขาดการกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อนหน้าที่การเสียภาษีอากรด้วยความสมัครใจ
8. การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าทำให้ไม่เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะลงโทษผู้กระทำผิดทันที เพราะอำนาจอนุมัติเงินได้สุทธิที่ตรวจสอบได้นั้นอยู่กับอธิบดีบุคคลเดียว
9. เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจ เพียงพอในการที่จะเข้าตรวจค้นหรือหาหลักฐานในการตรวจสอบ ไม่มีอำนาจที่จะลงโทษผู้กระทำผิด

จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีมากเพราะประชาชนทุกคนย่อมเป็นผู้ต้องเสียภาษีเงินได้ทำให้เกิดความล่าช้า การตรวจสอบมีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคืออย่างน้อยก็มีผลทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนข้อเสียคือผู้เสียภาษีจะรู้สึกว่าถาลงจำนวนเงินได้จริงหรือไม่จริงก็ต้องถูกตรวจสอบ ดังนั้นจึงลงนอยไวก่อน เพราะกว่าจะถึงเวลาตรวจสอบก็ได้เอาเงินนั้นไปหมุนได้ประโยชน์มากกว่า ถ้าจะคิดแก้ไขด้วยการเพิ่มปริมาณเจ้าหน้าที่

สามารถทำงานไครวดเร็ว และเกิดความศักดิ์สิทธิ์ ให้ได้มีการลงโทษกันทันทีก็คงจะยัง
แก้ไขความบกพร่องไม่หมดได้ ควรจะได้มีการทำความเข้าใจกับประชาชนผู้เสียภาษีทุก
ระดับชั้น โดยเริ่มมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากรให้ และเรื่องการคลังอย่างง่าย ๆ
เพื่อประชาชนได้มีความรู้ด้านภาษีอากรและเข้าใจในเรื่องการคลังว่ารัฐมีความจำเป็น
เพียงใด เพราะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นเราให้เสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ รัฐให้ความคุ้มครองความสะดวกทางด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ รัฐบาลต้องใช้ภาษี
เป็นส่วนใหญ่ จะทำให้ประชาชนเกิดความร่วมมือและรับผิดชอบในหน้าที่ ปัจจุบันแขนงวิชา
เหล่านี้มีการสอนเพียงบางคณะในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ความจริงแล้วทุกคนต่างก็มีส่วน
เกี่ยวข้องกับภาษีอากร และควรจะได้เริ่มสอนในชั้นมัธยมต้นด้วยเพราะกำลังคนส่วนใหญ่
ของชาติที่เสียภาษีไม่ใช่ประชาชนที่มีความรู้ระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่โดย
เฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องเสียภาษีจึงขาดความรู้และความรับผิดชอบต่อเรื่องภาษี
อากร เมื่อประชาชนผู้เสียภาษีอากร รู้แต่เพียงว่าเป็นพลเมืองก็ต้องเสียภาษีอากร ความ
กลัวว่าจะถูกลงโทษทำให้เป็นทางหากินของบุคคลบางจำพวกที่รับจ้างทำบัญชีแต่ขาดความรับ
ผิดชอบต่อหน้าที่ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้เสียภาษีและช่วยกัน แต่งบัญชีเพื่อแสดงรายได้
น้อย การแย่งลูกค้าของคนเหล่านี้มักจะมีข้อเสนอว่าจะทำให้ผู้เสียภาษีเสียภาษีน้อยที่สุด ผล
เสียคือทำให้รัฐบาลเก็บภาษีได้น้อย ซึ่งผิดกับหลักการของภาษีอากรในข้อที่เกี่ยวกับลักษณะ
ความเป็นธรรม ซึ่งกำหนดเป็นหลักการออกเป็น 2 หลักคือ

1. หลักประโยชน์ที่ได้รับ ²⁶

หลักการนี้ได้อาศัยเหตุผลว่าบุคคลใดได้รับประโยชน์ตอบแทนจากรัฐบาลมากก็ควรเสีย
ภาษีมากตามส่วน

2. หลักความสามารถ ²⁷ โดยถือความสามารถของบุคคลเป็นเกณฑ์

²⁶อาจารย์ บรรหาร บัญฑกุล คำบรรยายภาษีอากร

²⁷จากเรื่องเดียวกัน

กำหนดในการเสียภาษีโดยถือพิจารณา

- ก. ทรัพย์สิน ใครมีทรัพย์สินมาก ก็ถือว่ามีความสามารถมาก
ต้องเสียภาษีมากตามส่วน
- ข. รายได้หรือเงินได้ ใครมีรายได้มากก็ถือว่ามีความสามารถมาก
- ค. รายจ่าย ใครใช้จ่ายมากก็ถือว่ามีความสามารถในการหารายได้มาก

จะเห็นว่าในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทุกระดับนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน ทุกกระทรวงทบวงกรม ทุกสถานที่ ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเท่านั้น

ประการต่อไปควรจะได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกันระหว่างหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าความถึงการออกกฎหมายซึ่งกำหนดวิธีการทางบัญชี หากแต่กฎหมายเหล่านี้ควรจะถูกกำหนดโดยพื้นฐานของหลักการบัญชีที่รับรองกันทั่วไป จากที่กล่าวมาแล้วว่าการกำหนดควารายได้เกิดขึ้นเมื่อใดนั้นหลักการบัญชีและกฎหมายก็ต่างกัน และการที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้มีการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา และเลือกหักค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมและเป็นจริง สาเหตุเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้เสียภาษีในการจะยึดหลักการบัญชี เพราะการยึดหลักการอย่างหนึ่งอย่างใด จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกัน จึงควรจะได้หาทางสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบันทึกทางการบัญชีโดยถูกต้องและสมบูรณ์โดยการระบุให้ธุรกิจที่สามารถจะหักค่าใช้จ่ายได้แน่นอนเลือกวิธีการหักค่าใช้จ่ายตามจำเป็นและสมควร

นอกจากนี้แบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้นั้นมีแบบ ภ.ง.ด. 9 , ภ.ง.ด. 9ก และ ภ.ง.ด. 9ก (พิเศษ) ไซ้หลายแบบ และมีข้อความที่ยากแก่การเข้าใจซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องเสียเวลามาช่วยแนะนำและกรอกรายการให้ ควรจะได้มีการตัดรายการที่ไม่จำเป็นต้องออกใ้ภาษาง่าย ๆ ที่ประชาชนจะเข้าใจได้ ทั้งนี้โดยไม่ลืมว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาน้อย ถ้าหากจะเป็นได้ควรจะมีแบบ ภ.ง.ด. 9 แบบเดียว

อีกประการหนึ่งเพื่อให้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ได้ดียิ่งขึ้นควรที่กรมสรรพากรจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในการรวบรวม

แบบแสดงรายการเงินได้โดยช่วยกรอกข้อความให้ถูกต้อง ช่วยสืบสวนแหล่งเงินได้อื่น ๆ นอกจากที่ได้รับจากหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งจะทำให้คงยากกว่ากรมสรรพากรทำการสืบสวนเอง และประชาชนที่มีรายได้ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐบาลออกภาษีให้ จึงไม่เป็นกรรมแก่ผู้เสียภาษีบุคคลอื่น ๆ เพราะนอกจากไม่เคื้อครอนโดยตรงในการเสียภาษีแล้ว รายการเงินได้อื่น ๆ ก็ไม่ได้แสดงไว้เพื่อการเสียภาษี

นอกจากนี้ควรจะมีสถิติหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณรายได้ โดยอาจจะถือข้อมูลที่รับรองแล้วจากสถาบันเช่น สมาคมพอกา และการหาข้อมูลในการทำสัญญาเสียค่าเช่า ค่าเงินกินเปล่าในการเช่าแต่ละยานการคาเพื่อจะทราบวาพอกาไคนำวกลงในสินค้าเท่าใด อันจะเป็นทางให้ทราบถึงรายได้และรายจ่ายที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและสมควรที่จะตั้งหน่วยงานเพื่อประมวลรายรับ รายจ่ายของ แต่ละประเภทเงินได้รวมทั้งกำหนดเงินได้สุทธิอันจะช่วยให้งานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และให้ความยุติธรรมแก่ผู้เสียภาษีด้วยกัน เพราะการที่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือข้อมูลในการตรวจสอบการกำหนดเงินได้สุทธิขึ้นอาจจะทำให้ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคลมากน้อยต่างกันทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมสำหรับผู้มีรายได้เท่าเทียมกัน

เหตุหนึ่งที่ทำให้การตรวจสอบมีอุปสรรคก็คือ เมื่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ประเมินเงินได้สุทธิจากการประมวลทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิของผู้มีเงินได้ รายจ่ายฐานะความเป็นอยู่พฤติการณ์ต่าง ๆ ของผู้มีเงินได้ ต้องใช้เวลานานจึงจะได้เงินสุทธิใกล้เคียงความจริงและให้ความยุติธรรมแก่ผู้เสียภาษี และยังต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรเสียก่อนจึงจะเรียกเก็บภาษีตามนั้นได้ การที่ต้องทำเช่นนั้นทำให้งานของอธิบดีมากเป็นการยุ่งยาก แต่อาจจะเสนอว่าควรกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในประมวลรัษฎากรให้เจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีอำนาจประเมินตามที่ตรวจสอบได้ก็อาจจะมิขัดแย้งว่าจะทำให้ประชาชนผู้เสียภาษีเคื้อครอน เพราะให้อ่านจเจ้าพนักงานมากเกินไป เนื่องจากผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบางคนยังไม่มีความเป็นอิสระทางใจในการกำหนดเงินได้สุทธิตามความจริง และเนื่องจากลักษณะของสังคมไทยสมควรที่จะได้มีการตรวจสอบอนุมัติการ

การตรวจสอบเป็นชั้น ๆ จึงควรให้อำนาจอนุมัติแก่บุคคลเพียงส่วนน้อยแต่ไม่จำเป็นจะต้องให้อำนาจการอนุมัติอยู่ที่อธิบดีคนเดียว นอกจากนั้นควรกำหนดให้อำนาจผู้ตรวจสอบในการตรวจคนและการจับกุมผู้กระทำผิดเอง โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้ตำรวจปรับ เช่นในกรณีตรวจพบผู้เสียหายไม่ออกใบรับ เพราะการออกใบรับเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบได้หลักฐานการจ่ายเงินและการรับเงิน

สิ่งสำคัญในการตรวจสอบคือผู้ตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระทางใจในการที่จะดำเนินงาน และยังต้องเป็นผู้รอบรู้ทั้งทางด้านหลักการบริหาร และการสอบบัญชี และสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และบรรยากาศที่ธุรกิจนั้นดำเนินอยู่จะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการแข่งขันของกิจการต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการบริหารภายในของกิจการต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้และก็ต้องประพฤติตนให้เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่พิจารณาสิ่งใดโดยลำเอียง ต้องทำหน้าที่ให้เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่พิจารณาสิ่งใดโดยลำเอียงต้องทำหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่น ไม่ว่าจะเป็ประชาชนหรือผู้บังคับบัญชาทำให้สามารถในการดำเนินงานในค่านี้นี้ไปได้

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีผู้สอคล้องแทนตนควรที่จะได้กำหนดสินบนไว้ในประมวลรับปฏิกรให้แก่อุสามารถจะบอกหรือชี้บุคคลที่หลบหลีกและหลีกเลี่ยงการ เสียภาษีและการทำบัญชีเท็จ โดยกำหนดรางวัลที่สูงและจ่ายจากเบี่ยงปรับภาษีจากผู้เสียภาษี มาตรการเช่นนี้คาดว่าจะทำให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้เต็มที่เพราะจะต้องมีประชาชนผู้หวังดีต่อรัฐบาลประชาชนทั่ว ๆ ไปก็ควรจะได้มีความร่วมมือช่วยกันเสียภาษีเพราะการที่หลบหลีกจะทำให้รัฐต้องเพิ่มมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเก็บภาษีได้เต็มที่ วิธีการใด ๆ ที่จะตรวจสอบนั้นก็คงจะไม่ได้จำนวนภาษีตามความจริงเพียงแต่ใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่าจะทำให้ผู้เสียภาษีไม่มีเงินพอที่จะชำระได้ เพราะรายได้ของคนเรานั้นเมื่อหามาได้ก็มักจะใช้จ่ายเพื่อบำรุงความสุข อาจทำให้เดือนร้อนได้จึงไม่มีทางใดจะดีกว่าการให้ความร่วมมือเพราะเงินที่ไคมานั้นรัฐก็นำมาบำรุงประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อประชาชนทุกคนนั่นเอง.